

# พระเยซูคือใคร?

“เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเอง แต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซู”

2 โครินธ์ 4:5

ปีเตอร์ วอล์เกอร์

[www.1peter1three.weebly.com](http://www.1peter1three.weebly.com)

ผมขอมอบหนังสือเล่มนี้ให้แก่คุณที่เป็นนักอ่าน ขอขอบคุณที่  
อนุญาตให้ผมแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้คุณ

ผมไม่มีคำสอนที่เป็นทางการจากพระคัมภีร์ และไม่ได้รู้แจ้งใน  
หลายๆแง่มุมของศาสนศาสตร์ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ผมเป็น  
ผู้ติดตามพระเยซู และรักพระคัมภีร์ ขอให้ผมได้แบ่งปันจากภูมิ  
ความรู้สักหน่อย...

คำแนะนำ :

ถ้าคุณกำลังมีข้อสงสัยว่า – “พระเยซูคือใคร?” – คุณก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยอมเยียมแล้วจริงๆ

ตอนนี้คุณอาจโกรธเคืองพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระองค์ หรืออาจเชื่อในพระเจ้าแต่ได้เผชิญกับความปวดร้าว บางทีคุณอาจเป็นคนมุสลิม คนฮินดู คนพุทธ หรือเป็นคนที่มีความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง คุณอาจอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวคุณเองก็ระบุไม่ได้...แต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะเพื่อน พระเจ้าแห่งพระคัมภีร์ – ทรงอยู่ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย - ทรงยินดีต้อนรับคุณ อีกทั้งยัง “วิงวอน” คุณให้ตั้งคำถามว่า “พระเยซูคือใคร?”

คุณอาจมีคำถามเยอะแยะมากมายที่ผมไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆแล้วในหนังสือเล่มเล็กๆนี้ ผมเข้าหาคุณในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู และแบ่งปันแนวทางง่ายๆกับคุณ สิ่งที่ผมมีคือความศรัทธา พระคัมภีร์และพระวิญญาณของพระเจ้า

ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ – หนังสือที่ถูกเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือทั้ง 66 เล่ม หรือจากหลายๆงานเขียน – เป็นถ้อยคำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า เช่นเดียวกับของดีหรือของ “จริง” อื่นๆ พระคัมภีร์ก็สามารถถูกเข้าใจผิดได้หรือถูกใช้ผิดได้และถูกสงสัยได้ เพราะคนมีความบกพร่องในการใช้พระคัมภีร์ แต่ที่คงอยู่

แน่นอนคือพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่  
แสวงหาอย่างจริงใจโดยแท้จริง พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยคนที่  
ไม่ได้เข้าโรงเรียน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องง่ายที่จะอ่าน พระเจ้า  
ไม่ได้ทรงปกปิดพระองค์เองจากเราเลยในพระคัมภีร์ แต่  
พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เรา!

ตอนนี้ผมขอเข้ามาเสนอแนวคิดของผมแก่คุณเกี่ยวกับคำถาม  
สำคัญที่ว่า : **“พระเยซูคือใคร?”**

## พระเยซูคือใคร?

พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเยซูคริสต์ - มีความหมายว่า “*พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด*” - เป็นพระเจ้าผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ พระเจ้าทรงลงจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราจึงรู้จักพระเจ้า “เป็นการส่วนตัว” ได้ และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

พระเยซูเป็นพระเจ้า “ในสภาพกายเนื้อ” เสด็จมาเพื่ออภัยโทษบาปของเราและมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา นั่นแหละ “*ใคร*” ที่พระเยซูเป็น และ “*ทำไม*” พระองค์ถึงได้เสด็จมา

### การเปิดเผยสำแดง:

พระคัมภีร์เองบอกเราให้รู้ว่านี่คือความจริงที่ยากจะหยั่งถึง และเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ เราไม่สามารถ “เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง” ต่อความจริงนี้ได้ - ว่าพระเจ้าทรงมาในสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอด เรา “รับ” เรื่องนี้ไม่ได้! มันยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับเรา! ใช่แล้ว พระคัมภีร์บอกเราอย่างนั้นว่านี่คือความจริง - เป็นความจริงที่แสนอัศจรรย์ - เป็นความจริงที่ไม่มีใครสร้างขึ้นเพื่อมาใส่ในหัวของพวกเขาได้!

เราได้ยินมาว่าความจริงนี้ของพระเจ้า - พระเยซูคริสต์ - เป็น “*พระวิญญูญาณและความจริง*” และเสด็จมายังเราไม่ใช่โดย

“ความเข้าใจ” ในความคิด แต่โดย “การเปิดเผยสำแดง” มาสู่  
วิญญาณของเรา มาสู่หัวใจของเรา ถ้าคุณ - ชอบผมและชอบ  
มากล่ะก็ - ลอง “ต้อนรับ” พระเจ้า หรือให้พระองค์เข้ามาในใจ  
ของคุณดู มันอาจจะเป็นการยากมาก ๆ ที่จะให้วิญญาณของเรา  
และหัวใจของเราขับเคลื่อนชีวิต แต่เพื่อนเอ๋ย คุณรู้ว่าทุกสิ่งที่มี  
คุณค่ามากสำหรับชีวิตในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น - เพื่อนฝูง  
ครอบครัว ความรัก สันติสุข การให้อภัย การเมตตา - สิ่งเหล่านี้  
ไม่ได้เป็น “ความจริง” ในทางปัญญาเลย แต่เป็นความจริงที่อยู่  
ในหัวใจและวิญญาณ เพราะความเป็นจริงในหลายๆกรณี เราให้  
ความคิดของเราและความเข้าใจของเรา ทำร้ายหรือทำให้  
“ความจริงของหัวใจ” ได้รับความเจ็บ รวบรวมทั้งความสัมพันธ์ก็  
พลอยโดนไปด้วย **คุณเคยยอมให้ “หัวใจ” ของคุณควบคุม  
หัวใจ แล้วมาทุกขโคกไหม?** ถ้าพระเจ้า “เติมเต็ม” ให้แก่  
สมองอันน้อยนิดอันไม่รู้โอหนือเหนือของผมหด้วย “ความเข้าใจ”  
พระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าที่เล็กน้อยมากๆเลยจริงๆ!

พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่  
นมัสการพระองค์นั้น ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความ  
จริง” พระเยซูเองทรงตรัสถ้อยคำและเปิดเผยสำแดงว่า  
“ถ้อยคำของเราคือวิญญาณและชีวิต”

**คุณเคยรู้สึกถึงสัจธรรมของพระเยซูที่ท้าทายต่อสติปัญญา  
ความคิดของคุณแต่ก็มากกระทบที่ประตูของหัวใจคุณไหม?**

## ข้อความของพระคริสต์ :

เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระเยซูตั้งตาคู่คนเพื่อ “ความเชื่อ” ของพวกเขาได้อย่างไร พระองค์ไม่ได้มาเพื่อยืนยันเงินทองหรือของมีค่าให้ ไม่ได้มาเพื่อตอบคำถามวิชาการศาสนา พระองค์ตรัสหลายต่อหลายอย่าง เช่นว่า “ผู้ใดกระหาย? ให้มาหาเราและดื่ม ...” ผู้ใดเชื่อในเรา ธารน้ำแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากผู้นั้น” พระเยซูได้ตรัสว่า ถ้าเรา “กระหาย” พระองค์ก็สัญญาถึง “น้ำแห่งชีวิต” สิ่งนี้ไม่ได้ “อยู่” ในชีวิตที่ต้องทำมาหากินของเรา; ไม่ได้ “อยู่” ในหัวของเรา แต่มันลงลึกไปถึงดวงจิตของเรา ราวกับว่าได้พบบางสิ่งที่ต้องการจริงๆ

**คำถามของพระเยซูที่ว่า – “คุณกระหายไหม?” - ดังก้องในดวงจิตของคุณไหม?**

หรือ ตัวอย่างเช่น พระเยซูถามฝูงชนว่า “มีใครเหน็ดเหนื่อยบ้างไหม?” แล้วพระองค์ก็ทรงสัญญาถึง “การได้พักผ่อน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง

พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ แต่ก็ทรงมีเป้าหมายสำหรับการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วย ครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับฝูงชนจำนวนมากว่าที่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ก็เพราะเพื่อให้เราล่วงรู้ว่าพระองค์มีอำนาจในการอภัยโทษบาป พระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์เพื่อช่วยทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นในช่วงเวลา

สั้นๆ พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เพื่อว่าพวกเราจะเห็นถึงฤทธิ์อำนาจในการอภัยโทษบาปของเรา และ “มีชื่อของเราถูกจดไว้ในแผ่นดินสวรรค์”

**เพราะฉะนั้น อะไรคือสารจากพระองค์? ฉันจะมี “ชีวิต” แบบนี้ และ “พักสงบ” แบบนี้ และได้ “น้ำแห่งชีวิต” แบบนี้ ในดวงจิตของฉันได้อย่างไร?**

ต่อไปนี่คือที่ที่ข้อความของพระเยซูมายังชีวิต - ตรงตามตัวอักษร และเป็นส่วนตัวมากๆ

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประจักษ์ ถ้าผู้ใดเข้ามาทางเราจะมีชีวิตรอด” พระเยซูไม่ได้สอน “เกี่ยวกับ” พระเจ้า; แต่พระองค์เชิญชวนเราให้มาหาพระองค์เพื่อรู้จักพระเจ้า สิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในชีวิตของคุณในขณะนี้คือ “ใครสักคน” ไม่ใช่บางสิ่งและไม่ใช่สิ่งที่มีมนต์ใจอีกด้วย มาคิดถึงเรื่องนี้กันสักครู่ **อะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับคุณเมื่อวันสุดท้ายมาถึง?** ผมขอรับประกันให้คุณในฐานะบุคคล พระเจ้าก็เหมือนกัน ความจริงที่ลึกที่สุดของพระเจ้าสำหรับคุณ - คือพระองค์เอง จุดประสงค์ของพระองค์ในการลงมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อว่าคุณและผมจะสามารถเห็นสามารถสัมผัส และสามารถรู้จักพระองค์ได้จริงๆ ในความเป็นจริงแล้วมีอีกหนึ่งพระนามของพระเยซูคือ “อิมมานูเอล” ที่มี

ความหมายว่า “พระเจ้าอยู่กับเรา” พระเยซู - คือพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ - เสด็จมาเพื่ออยู่กับเราบัดนี้และสืบไปเป็นนิตย์

**คุณต้องการรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไหม?**

## ความเชื่อ:

พระเยซูทำทนายเราให้ “เชื่อ” ในพระองค์ นี่เป็นคำเชิญจากพระองค์ขณะที่พระองค์กำลังอยู่ท่ามกลางประชาชนจริงๆ และพวกเขาสามารถ “มองเห็น” พระองค์ได้ ถ้าพวกเขาสามารถ “มองเห็น” พระองค์ได้แล้วล่ะก็ ทำไมพระองค์ถึงย้าให้ “เชื่อ” ในพระองค์ล่ะ? มีสองสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเกี่ยวกับประเด็นของ “ความศรัทธา” นี้:

### 1. เพื่อนแท้เชื่อในตัวคุณ!

คุณเคยมีใครที่เรียกเป็น “เพื่อน” แต่เป็นคนที่ไม่ใช่เลยสำหรับคุณไหม? แต่คนผู้นั้นมองเห็นคุณและรู้จักคุณ จนถึงกระทั่งยอมรับคุณในทุกเวลาที่คุณเข้าหา; คนผู้นี้มี “ความสัมพันธ์” กับคุณ แต่พวกเขาไม่ “เชื่อ” ในคุณ พวกเขาได้ปิดกั้นที่ในหัวใจจากคุณ **คุณพอจะเชื่อมโยงความรู้สึกนี้ ประสบการณ์อย่างนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ได้ไหม?**

พระเยซูเสด็จมา - เป็นพระเจ้าในกายเนื้อ - เพื่ออยู่ “กับเรา” พระนามของพระองค์คือ อิมมานูเอล ที่มีความหมายว่า “พระเจ้าอยู่กับเรา”<sup>1</sup> พระเยซูไม่เพียง

---

<sup>1</sup> อีสยาห์ 7:14/มัทธิว 1:23

ต้องการให้คุณ “ยอมรับ” พระองค์แค่นั้น แต่พระองค์  
ได้มาเพื่อมอบความรัก และ “ความเชื่อ” ท่ามกลาง  
ความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณ การเชื่อในกันและกันเป็นดัง  
กระแสโลหิตแห่งชีวิตสำหรับความสัมพันธ์ที่แท้จริง

พระเยซูตรัสว่า “เราได้เรียกท่าน เพื่อนของข้าพเจ้า  
เอ๋ย” พระเยซูยังได้ตรัสอีกว่า ไม่มีสิ่งใดที่ประเสริฐไป  
กว่าการที่เพื่อนคนหนึ่งแสดงออกถึงความรักของตน  
โดยการเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อเพื่อน<sup>2</sup>

## 2. การเห็นไม่ใช่การเชื่อ!

เมื่อพระเยซูทรงอยู่บนโลก คนจำนวนมากเห็นฤทธิ์เดช  
ของพระองค์ แต่ไม่เชื่อในพระองค์ บางทีคุณหรือผม  
อาจจะพูดว่า “ถ้าฉันเพียงแค่นี้ ‘เห็น’ พระเยซู  
จริงๆ...” ความจริงคือส่วนมากหรือ - ส่วนใหญ่ - ที่ได้  
พบพระองค์ในกายมนุษย์และได้เป็นพยานถึงการ  
อัศจรรย์แห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้น ไม่ได้เชื่อใน  
พระองค์ ในหลายๆครั้งความจริงที่ปรากฏคือเมื่อ  
พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ ผู้คนต่างเป็นปฏิปักษ์ต่อ  
พระองค์ ท้ายที่สุดทุกคนที่ “เห็น” พระองค์ - ได้ยิน  
เสียงพระองค์ เดินไปกับพระองค์ ขึ้นขมยในหมาย

---

<sup>2</sup> ยอห์น 15:13-15

สำคัญและการอัศจรรย์ของพระองค์ - ต่างสมคบคิด  
ร่วมกันทำร้ายพระองค์หรือทอดทิ้งพระองค์ พระองค์  
ถูกฆ่าตายในช่วงแสงแห่งวันที่ท่ามกลางคนทั้งปวงที่  
“มองเห็น” พระองค์

เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเรียกเราให้ “เชื่อ” เพื่อมี  
“ศรัทธา” ไม่ใช่แค่ “ตามมองเห็น” เมื่อคนเห็น  
พระองค์และฆ่าพระองค์ เราไม่สามารถเชื่อตัวของเรา  
เองที่จะติดตาม - หรือเชื่อสัตย์ต่อ - สิ่งที่เราเห็น  
ด้วยตาของเราได้ เราอาจเชื่อสัตย์ในบางครั้งบางคราว  
ในฐานะที่เป็นสาวก แต่ก็แค่บางจุดตามสายตาเรา ตาม  
ความคิดของเราเท่านั้น แต่หัวใจของเราเป็นตัวทำให้  
เราตกต่ำและเราจะติดตามไม่ได้จริงๆ เราอาจหันไป  
ต่อต้านสิ่งที่เราเห็นและครั้งหนึ่งเคยรัก

พระเยซูตรัสกับโรมัสสาวกของพระองค์ว่า “*พระพรมี  
แก่ผู้ที่เชื่อแม้มองไม่เห็นก็ตาม*”

ที่บนโลกนี้พระเยซูต้องการให้เรา “เห็น” ด้วยตาแห่ง  
ดวงใจของเราและเชื่อ - นั่นคือ *ยอมรับ ติดตาม เชื่อ  
ฟัง และนมัสการ* พระเยซูต้องการมีความสัมพันธ์กับ  
คุณอย่างแท้จริง อย่างมิตรแท้! วันหนึ่งเราจะผ่านเข้าไป  
ไปสู่สง่าราศรีแห่งพระสิริที่ซึ่งตาของเราจะบริสุทธิ์และ

หัวใจของเราจะเที่ยงตรง แล้วเราจะเห็นพระองค์แบบ  
“หน้าต่อหน้า” แต่ตอนนี้ การทรงเรียกจากพระองค์  
คือให้เราศรัทธา

**คุณรู้สึกว่าคุณ “กำลังมองเห็น” พระเยซูด้วยตาใจของคุณ  
ไหม?**

## ทรัพย์สินสมบัติ :

**ทำไมพระเยซูถึงยากที่จะ “มองเห็น” และ ยากที่จะเชื่อ?**  
**ทำไมโลกทั้งใบไม่ได้ยินเสียงของพระเยซูและเชื่อในพระองค์?**

เมื่อผมอ่านตลอดทั้งพระวจนะ ผมทิ้งพระเจ้าที่ทรงกระทำการ ได้อย่างไร ตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าทรงรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บางคน “รู้จัก” พระเจ้า และบางคนไม่รู้จัก นี่เป็น - หรือจะ - เป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะเข้าใจอย่างเป็นรูปเป็นร่าง หรืออธิบายได้

เหมือนกันจริงๆกับเมื่อตอนที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่บนโลก ทรงเทศนา และทำการอัศจรรย์ บางคนคุกเข่าลงและพูดว่า “พระองค์เป็นพระเจ้า” แต่ก็มีคนอื่น ๆ ดูถูกพระองค์ ด่าทอพระองค์ และทำทาสีทธิอำนาจของพระองค์ เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร? ที่คนสักคนมองดูที่พระคริสต์แล้วเห็นพระเจ้า ส่วนอีกคนมองเห็นพระคริสต์เหมือนกันแต่เห็นพระองค์เป็นแค่มนุษย์ คนหนึ่งได้อย่างไร? ผมไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้!

แต่ที่ผมมองเห็นได้คือพระชนม์ชีพและการสอนของพระเยซู อันเป็นสิ่งทีพระองค์เปิดเผยพระองค์เองให้เห็นในแบบที่ลึกลับและแบบเรียบง่าย ใจแล้ว แบบที่ลึกลับ และ เจียบสงัด! เพราะฉะนั้นเมื่อใครสักคน “พบ” พระเยซูจริงๆเขาจะกลายเป็นดังคนที่ - “พระเจ้าอยู่กับเรา” - การเปิดเผยสำแดงเข้าไปถึงใจของคนผู้

นั้นและเปลี่ยนแปลงเขาตลอดไป แต่เพราะการเปิดเผยนี้ลึกล้ำ  
มากๆ บริสุทธิ์และเจียบสด มันเปลี่ยนอดีตทั้งสิ้นของเราให้  
ปราศจากตำหนิ เราถูกรบกวณให้ว่าวุ่นด้วยสิ่งรบกวนและด้วย  
แรงปรารถนาบนพื้นผิวแห่งชีวิตซึ่งความลึกล้ำของพระเจ้าได้  
เข้ามาไหลผ่านเรา

พระเยซูได้ตรัสคำอุปมาสั้นๆให้เห็นภาพความเป็นจริงนี้  
พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อน  
ไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความ  
ยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขาได้อยู่แล้วไปซื้อนา”<sup>3</sup>

**คุณรู้สึกว่พระเจ้าเป็นสมบัติที่คุณเริ่มมองเห็นแต่หลายคน  
รอบตัวคุณกลับมองไม่เห็นรึไม่?**

---

<sup>3</sup> มัทธิว 13:44

## โลहित:

เรื่องราวของพระเยซูนั้นน่าเหลือเชื่อ! เราได้ยินมาว่าพระเจ้า พระองค์เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความบาป จาก “มลทิน” ของเรา คุณรู้ว่าลึกที่สุดของความบาปของเรานั้นมักจะทิ้งรอยเลือด เลือดเป็นแหล่งแห่งชีวิตมนุษย์ มีการหลั่งเลือดที่ใด ที่นั่นย่อมมีความรุนแรง ที่นั่นย่อมมีการทำร้ายกัน มีความทุกข์ยาก มีความตาย เราทุกคนมีเงื่อนไขเลือดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เรามีชีวิตอยู่บนโลกที่สร้างขึ้นโดยแรงงานทาสและการทารุณ เราทั้งทำให้เกิดการหลั่งเลือดและบริโภคสินค้าที่มาจากหยาดเลือดของผู้คน มันโหดร้ายและเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวด – ซึ่งการนองเลือดเป็นแก่นแท้แห่งความมืด และเป็นการแยกเราให้ขาดจากพระเจ้า

พระเยซูจึงเสด็จมาและพระองค์ต้องการปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความบาปและความมืด พระองค์ต้องการปลดปล่อยเราจากความผิดที่เราทนทุกข์รวมทั้งความผิดที่เราได้กระทำด้วย พระองค์ต้องการรักษาและกู้คืนทุกดวงจิต ทุกดวงใจ และแม้กระทั่งผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ด้วย เราได้ยินว่าพระเยซูทรงเปิดทางสำหรับ “การไถ่” และ “การให้อภัย” อันน่าเหลือเชื่อ เป็นทางฝ่ายวิญญาณ : **พระเยซูรับเอาความบาปของเราไว้ที่พระองค์เอง ที่บนพระกายนั้น และทรงสิ้นพระชนม์ไปกับมัน**

มีประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ ถูกเขียนเอาไว้ว่า “พระองค์เอง กลายเป็นคนบาปเพื่อเรา<sup>4</sup>

พระเยซูรับเอาความรู้สึกผิดและความอับอายไว้ที่พระองค์เอง และตายไปพร้อมกับมัน ทรงตายไปกับบาปของผม ต่อมา พระองค์ทรงฟื้นจากความตายแต่บาปของผมไม่ได้กลับมาพร้อมกับพระองค์นะ พระองค์ทิ้งความบาปไว้ที่หลุมฝังศพ เป็นไปตามที่พูดนั้นเลย พระเยซูรับเอาความบาปของผมไป ตายไปกับมัน และคืนชีพกลับมาพร้อมด้วยการให้อภัยและชีวิตใหม่ สำหรับผม

ประโยคที่มีฤทธิ์เดชในพระคัมภีร์ได้พรรณนาไว้เช่นนี้ : พระโลหิตของพระเยซู “กล่าวถึงสิ่งที่ดี” กว่าโลหิตของความบาปเรา โดยเหตุผลนี้ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูและยอมรับในการให้อภัยของพระองค์ เราจึงเต็มไปด้วยความซาบซึ้งในพระโลหิตแห่งการเสียสละของพระองค์ ซาบซึ้งใน “พระโลหิตของพระเยซู”

**คุณต้องการให้ “พระโลหิต” ของพระองค์ชำระล้างคุณหรือไม่?**

---

<sup>4</sup> 2 โครินธ์ 5:21

## วิญญาน :

พระเยซูทรงตำรงพระชนม์อยู่! พระองค์มีร่างกาย และทรงประทับอยู่ในสวรรค์ วันหนึ่งคุณสามารถพบพระองค์แบบ “หน้าต่อหน้า” ได้

ทว่าเมื่อพระเยซูกำลังบอกสาวกของพระองค์ว่าจะทรงออกไปจากโลกนี้แล้วขึ้นสู่สวรรค์ และยังได้บอกพวกเขาอีกว่าพวกเขาควรชื่นชมยินดีในการนี้ - อย่าเศร้าโศกเลย - เพราะนี่หมายความว่า พระวิญญานบริสุทธิ์จะเสด็จมายังท่าน จะมาอยู่ “ใน” พวกเขา<sup>5</sup>

คุณเห็นไหมว่าเมื่อพระเยซูอยู่บนโลก พระองค์อยู่ในสภาพมนุษย์เท่านั้น ถ้าพระเยซูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง นั่นหมายความว่าพระเยซูพระองค์ไม่ได้อยู่ในสภาพอื่น ถ้าพระเยซูทรงวางพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระองค์บนผู้คน นั่นก็หมายความว่าพระองค์ไม่ได้วางมือบนสิ่งที่มีสภาพอื่น พระองค์มีสภาพเป็นมนุษย์และมีความจำกัดด้านระยะทางและเวลาเหมือนกันกับพวกเรา

เมื่อพระเยซูทรงขึ้นประทับในสวรรค์ พระวิญญานของพระ

---

<sup>5</sup> ยอห์น 14:17,26,28

เยซูหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะถูกทดลองมาอย่างทุกสิ่งบนโลก นี่หมายความว่าทรงเป็นบุคคลจริงๆและสันติสุขของพระเยซูสามารถดำรงอยู่กับทุกหมู่บ้าน ในใจและในบ้านของทุกคนได้ในเวลาเดียวกัน ยังมีความหมายอีกว่าพระเยซูทรงสามารถสถิตอยู่ภายในเราได้จริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่เดินอยู่ข้างๆเราเท่านั้น

ขณะนี้พระเยซูทรงสำเร็จหน้าที่ของพระองค์บนโลกไปแล้ว - ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งเพื่อประทานการอภัยโทษและมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา - พระองค์ทรงมีกายภาพที่ดำรงอยู่ในสวรรค์ เราเชื่อมต่อกับพระองค์ในขณะนี้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อเราเชื่อในพระเยซู พระองค์จะเสด็จเข้ามาในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสถิตอยู่ภายในหัวใจของเรา ภายในดวงจิตของเรา และภายในวิญญาณของเรา - “พระเจ้าอยู่กับเรา”

**คุณอยากเชื่อในพระเยซูและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในใจและในชีวิตของคุณไหม?**

## **การเชิญชวน :**

“เราเป็นประตู ถ้าใครเข้าไปทางเรา คนนั้นจะรอด เขาจะ  
เข้ ออกแล้วก็จะพบอาหาร” (ยอห์น 10:9)

## **คุณต้องการเชิญพระเยซูให้เข้ามาในใจและในชีวิตของ คุณในตอนนี้หรือไม่**

นี่เป็นการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณและมอบชีวิตของคุณให้พระ  
เยซู คุณจะได้รับการยกโทษจากบาปกรรมของคุณและมี  
ชีวิตนิรันดร์ ในเวลาที่你能ได้เข้ามารู้จักพระเยซู คุณก็มีชีวิต  
ใหม่ และคุณจะ “*สนุกใฝ่ยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที*” (สุภาพิต  
4:18)

ณ จุดนี้คือวิธีการที่คุณจะสามารถก้าวข้ามสะพานจากความ  
ตายไปสู่ฝั่งที่มีชีวิตและรู้จักพระเยซูคริสต์ได้ มีกุญแจสำคัญ  
2 อย่างที่จะต้อง “ทำ” ผมได้เออวางไว้ให้แล้วข้างล่างนี้  
และผมได้เขียนคำอธิษฐานที่คุณสามารถอ่านและ  
“อธิษฐาน” ตามได้ด้วยใจของคุณเอง:

### **1. การกลับใจใหม่จากความผิดบาป :**

คุณจำเป็นจะต้องกลับใจจากความบาปของคุณ ไข่แล้ว  
นี่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่นั้นแหละคือบุคคลที่พระเยซู

ทรงเรียก คุณจำเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เพราะการช่วยเหลือของพระเจ้าจะช่วยให้คุณพ้นจากบาปในชีวิตของคุณนั่นเอง - การรักเงิน ตัณหา ความโลภ การไม่ซื่อสัตย์ ยาเสพติด การผิดประเวณี สื่อลามก ฯลฯ

การกลับใจจากความบาปเป็นการตัดสินใจของหัวใจที่มีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของคุณรวมทั้งแม้อยู่ที่บ้านด้วย อาจมีสิ่งที่คุณจำเป็นต้องตัดออกไป ต้องหยุดติดต่อสื่อสาร หรือต้องทิ้งออกไป...ถ้าคุณตัดสินใจที่จะกลับใจ เดี่ยวนี้ และ “*หันกลับ*” (อันหมายถึง “การกลับใจ”) คุณก็กำลังได้พบกับทางที่ถูกต้องสำหรับขั้นตอนต่อไป

## 2. การศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ :

เราอภิปรายผ่านมาแล้วเกี่ยวกับความสำคัญและ “ความจริง” ในความเชื่อและความศรัทธาของทุกความสัมพันธ์ พระเยซูทรงเรียกเราให้ “เชื่อ” ในพระองค์ พระเยซูเรียกเราให้*ก้าวไปในความศรัทธา*และพูดยืนยันออกมาว่าศรัทธาในพระองค์ ผมได้เขียนคำอธิษฐานข้างล่างนี้เพื่อคุณจะอธิษฐานเองได้ คำอธิษฐานต้องออกมาจากใจ ต้องมีความจริงใจ

ถ้าคุณกลับใจจากความบาปของคุณและมาศรัทธาใน  
พระเยซูคริสต์ พระองค์จะอยู่ด้วยในตอนนี้และประทาน  
พระวิญญูณบริสุทธิของพระองค์มาในใจคุณ อภัยโทษ  
บาปของคุณ และจดชื่อของคุณไว้บนสวรรค์!

### คำอธิษฐาน :

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรัก  
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณที่ได้ตายบนไม้กางเขนสำหรับ  
บาปของข้าพเจ้า ขอบพระคุณที่ได้ประทานการอภัย  
โทษและประทานชีวิตนิรันดร์ให้ข้าพเจ้า

วันนี้ข้าพเจ้าขอกลับใจจากการทำบาป หันมาศรัทธา  
และวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ยกโทษ  
บาปให้แก่ข้าพเจ้า และโปรดเทพระวิญญูณบริสุทธิ  
ของพระองค์ลงมายังข้าพเจ้า

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อภัยให้แก่ข้าพเจ้า ขอบคุณพระ  
เยซูเจ้าที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอด ขอโปรดช่วยให้เวลานี้  
ข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อและติดตามพระองค์ทุกวันในชีวิต  
จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พบพระองค์แบบหน้า-ต่อ-หน้า  
อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน!

## ชีวิตใหม่ :

ถ้าคุณได้มาถึงขั้นตอนแห่งการศรัทธาในพระเยซูนี้ คุณก็ได้รับการช่วยให้รอดแล้ว! คุณได้รับการอภัยแล้ว! คุณเป็น “คนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” นี่เป็นความจริงของพระเจ้า เป็นสารจากพระเยซู

ในฐานะที่เป็นผู้บังเกิดใหม่คือ “ผู้เชื่อ” มันสำคัญมากที่คุณจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ทุกวันและใช้เวลาสองสามนาที่ในการอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ ยังมีสิ่งสำคัญอีกคือการที่คุณต้องไปคริสตจักรของคริสเตียน แล้วคุณก็จะสามารถเติบโตขึ้นในความเชื่อและจากการส่งเสริมของผู้เชื่อคนอื่นๆ

ถ้าคุณไม่มีพระคัมภีร์ ผมขอแนะนำให้จัดหาหรือขอยืม ลองค้นดูจากระบบออนไลน์หรือจากห้องสมุด

ที่ผมทำคือการอ่านวันละหนึ่งบท คุณอาจเริ่มจากหนังสือ**ลูกา**และอ่านต่อไปเรื่อยๆ...

เสาะหาคริสตจักรที่ดีและน่าเชื่อถือ อธิษฐานและขอให้พระเยซูนำคุณในการตัดสินใจ ถ้ามหาคริสตจักรที่เป็นที่ยอมรับจากคริสเตียนซึ่งคุณรู้จักและวางใจ แล้วไป

คริสตจักรทุกสัปดาห์ให้เป็นความสำคัญอันดับแรก  
“ถวายเป็น” แต่พระเจ้า คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลง  
ตารางเวลาของคุณรวมทั้งการเงินด้วยเพื่อให้สิ่งนี้  
เกิดขึ้นได้ พระเจ้าจะทรงให้เกียรติคุณเพราะคุณทำ  
เช่นนี้!

ผมอยากได้ยินจากคุณจริงๆ! หากคุณมาถึงขั้นตอนแห่ง  
การศรัทธานี้ได้ ขอเข้ามาที่เว็บไซต์ของผม เข้ามาที่หน้า  
การติดตาม แล้วส่งอีเมลมาหาผมนะ เพื่อผมจะรู้ได้ ผม  
จะร่วมยินดีกับคุณและอธิษฐานเผื่อคุณ!

ขออวยพรคุณ พี่น้องของผม! จนกว่าจะถึงวันที่เราได้  
พบกัน – ที่ซึ่งครอบครัวมารวมกัน! - ขอพระเจ้าอวยพร  
พิทักษ์รักษาและช่วยให้คุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในนามพระ  
เยซู!

แหล่งข้อมูลอื่นๆ สามารถเข้ามาค้นหาหรือเยี่ยมชมที่  
เว็บไซต์ของผมได้ข้างล่าง:

[www.1peter1three.weebly.com](http://www.1peter1three.weebly.com)

'ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์  
รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของ  
พระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน  
ขอพระเจ้าทรงเจยกษัตริย์ของพระองค์เหนือ  
ท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน ' กัณฑ์ดารวิถึ  
6:24-26

พระคำอ้างอิง :

**พระเจ้าวิงวอนให้เราหาพระองค์: 2 โครินธ์**

5:20

**รู้จักเพียงพระเยซูเท่านั้น พระวอนของพระองค์**

**พระวิญญาณของพระองค์: 1 โครินธ์ 2:2-3**

**การดลใจและการจัดทำที่ผิดพลาดของพระคัมภีร์:**

**ฮีบรู 4:2/เยเรมีห์ 29:13 (พบใน มัทธิว 4:11 และ 2 โครินธ์ 4:2)**

**ผู้เขียนพระวอนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา: กิจการ 4:13**

**เยซู มีความหมายว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอด”:**

**มัทธิว 1:21**

**พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภามนุษย์: อิสยาห์ 7:14/**

**มัทธิว 1:23; อิสยาห์ 9:6; ยอห์น 1:1-5,9,14; ยอห์น**

**8:58/อพยพ 3:14; ยอห์น 10:30; ยอห์น 14:9;**

**ยอห์น 9:38/มัทธิว 14:33/อพยพ 20:5; ยอห์น**

**5:46; โคลโลสี 1:15-20; ฮีบรู 1:3; ฟิลิปปี 2:6-11; เศ**

**คาริยาห์ 14:9/กิจการ 4:12; วิวรรณ์ 1:13-18**

**พระประสงค์ของพระเยซูคือเพื่ออภัยโทษบาปและ  
ประทานชีวิตนิรันดร์:** ลูกา 5:24; ยอห์น 11:25-26;  
ยอห์น 4:13-14

**วิวรรณ์ เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ!:** ยอห์น 6:37; 65; มัทธิว  
16:16-18; โรมัน 11:33-36; อีสยาห์ 55:8-9; สดุดี  
36:9, 2 โครินธ์ 4:6; ยอห์น 4:24 และ ยอห์น 6:36

**ความเชื่อในพระคริสต์:** ยอห์น 7:37-38; ยอห์น 11:25-  
26; ยอห์น 9:35; มัทธิว 11:28-30; ลูกา 5:24; ลูกา  
10:20; ยอห์น 10:9; ยอห์น 5:39-40; ยอห์น 15:13-15

**การมองเห็นไม่ใช่การเชื่อ:** ยอห์น 11:45,53; มัทธิว  
26:56; มาระโก 15:25 (9 ในช่วงเวลาเช้า) ยอห์น  
20:29; 2 โครินธ์ 4:6; 2 โครินธ์ 5:7; 1 ยอห์น 3:2; 1 โคร  
린ธ์ 13:12

**พระเจ้ารักทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน!:** 2 เปโตร 3:9; 1 ทิ  
โมธี 2:4; มัทธิว 18:14; ยอห์น 3:16

**การนมัสการพระคริสต์และกราบปฏิเสธพระคริสต์:**

ยอห์น 9:38; มัทธิว 14:33; ยอห์น 10:20; 2 โครินธ์  
5:16

**ลึกล้ำและเจียบสงบ:** มัทธิว 16:20; มาระโก

1:24,34,44; มาระโก 4:11; อีสยาห์ 6:9; 2 โครินธ์  
5:16; สดุดี 42:7; มัทธิว 13:44

**โลหิตและอิสราภาพในพระคริสต์:** อีสยาห์ 1:18; สดุดี

25:15; 2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 2:20; ลูคา 4:18/อีส  
ยาห์ 61:1; อีสยาห์ 42:3; 2 พงศาวดาร 7:14; 2 โครินธ์  
5:21; ฮีบรู 9:22; ฮีบรู 12:24

วิญญาณ: ยอห์น 14:1-4; วิวรรณ 1:13-18; 1 โครินธ์  
13:12; ยอห์น 14:17,26,28

**การเชื่อเชิญและชีวิตใหม่:** เอเฟซัส 1:13-14; โคลโลสี

1:27; สุภาษิต 4:18; ยอห์น 5:24; มาระโก 1:5; มัทธิว  
3:8; กิจการ 3:19; โรมัน 10:9; ลูคา 10:20; 2 โครินธ์  
5:17; ฮีบรู 10:25; สดุดี 1; โยชูวา 1:9; ฮีบรู 4:12/2 ทิ  
โมธี 3:16